

แบบฟอร์ม เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ: 68568

รหัสข้อเสนอการวิจัย: 642607000001

สถานะงาน: รอทำสัญญา (7)

โครงการวิจัย

ชื่อทุนวิจัย : งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (หลัก) :

ประเภทโครงการ ววน. ๘โครงการวิจัย ๘โครงการนวัตกรรม

ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน

เป้าประสงค์ (Objectives)

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)

ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนด้าน ววน.

แพลตฟอร์ม (Platform)

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)

ชื่อโครงการวิจัย

(ภาษาไทย) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการด้านเทคโนโลยี

(ภาษาอังกฤษ) The Research Project for Developing the Human Rights Promotion and Protection Recommendations, in Cases of the Operations with Technology

หน่วยงานสังกัดนักวิจัย

หน่วยงานโครงการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ลักษณะโครงการวิจัย

สถานภาพ โครงการวิจัยใหม่

ประเภทโครงการ โครงการเดี่ยว

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี

งบประมาณเสนอขอ 500,000 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

เริ่มรับงบประมาณในปี 2564

คำสำคัญ

ภาษาไทย สิทธิมนุษยชน,ดิจิทัล,สื่อสังคมออนไลน์,ประทุษวาจา,ความเป็นส่วนตัว,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เสรีภาพในการแสดงออก

ภาษาอังกฤษ human rights,digital,social media,hate speech,privacy,Information and Communications Technology,Freedom of Expression

สาขาการวิจัย

สาขาการวิจัยหลัก OECD มนุษยศาสตร์
 สาขาการวิจัยย่อย OECD มนุษยศาสตร์อื่นๆ

รายละเอียดของคณะผู้วิจัย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วนการมีส่วนร่วม
นายบัณฑิต หอมเกษ หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ผู้ประสานงาน	50.00

บทสรุปผู้บริหาร

ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชน ในด้านโอกาส จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น การใช้บริการต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ในด้านความเสี่ยง กลุ่มคนที่ไม่เท่าทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ อาจตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี โดยมีประเด็นที่น่าห่วงใยในปัจจุบันคือการคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางออนไลน์ (freedom of expression) สร้างข่าวปลอม (fake news) การแสดงความคิดเห็นหรือแสดงเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) ซึ่งเนื้อหาในสื่อเหล่านั้นสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการมีปัญหारेื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัว (privacy) ซึ่งที่ผ่านมา รัฐได้มีการตรากฎหมายและมาตรการหลายเรื่องออกมาควบคุมโลกดิจิทัล โดยเฉพาะการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เป็นต้น ซึ่งในแง่หนึ่งกฎหมายและนโยบายเหล่านี้ ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

ดังนั้น การดำเนินการวิจัยในประเด็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะประเด็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะช่วยสร้างองค์ความรู้เพื่อรับมือกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยองค์ความรู้จากงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำนาจของ กสม. และสำนักงาน กสม. โดยเฉพาะการนำไปต่อยอดสร้างผลผลิตทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะทางกฎหมาย/นโยบาย การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี และสื่อเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

หลักการและเหตุผล

สิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่สังคมโลกให้ความสำคัญ ในฐานะหลักการที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงในชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง มีเสรีภาพ เสมอภาค และได้รับความยุติธรรม ทั้งนี้ ทุกองค์ประกอบของสังคม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม และปัจเจกบุคคลล้วนต้องมีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยในกฎหมายระหว่างประเทศ เน้นย้ำเป็นพิเศษถึงหน้าที่ของรัฐในการที่จะต้องผูกพันในการเคารพ ปกป้องคุ้มครอง ทำให้สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริง และมีการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น สำหรับประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแล้วกว่า 7 ฉบับ จาก 9 ฉบับ และยังมีการนำสาระของสิทธิมนุษยชนมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

ปัจจุบันโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมสัมผัสกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ และระบบสารสนเทศ (IT) ได้เข้ามาอำนวยความสะดวกให้ทุกชีวิตอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมาก สังคมไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญกับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว ดังเช่นที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ระบุให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหลายด้าน อาทิ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลดังกล่าว เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน ในด้านโอกาสนั้น การเข้ามาของดิจิทัล อาจมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น การใช้บริการต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น แต่ในด้านความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนที่มีโอกาสและทรัพยากรต่างกันได้ รวมถึงการทำให้กลุ่มคนบางส่วนที่ไม่เท่าทันเทคโนโลยีตกเป็นเหยื่อหรือถูกละเมิดผ่านช่องทางของเทคโนโลยีเหล่านั้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีหรือแม้แต่รัฐเองก็นำมาใช้ในทางที่มีขอบ นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ของประชาชนตามมา โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Rights) การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) การสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ขณะเดียวกัน หากรัฐมีการจำกัดและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์มากเกินไป ก็อาจกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนประการสำคัญในสังคมประชาธิปไตย

จากโอกาสและความเสี่ยงในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์กับสิทธิมนุษยชนดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรดำเนินการวิจัยภายใต้แผนงานการวิจัยในประเด็นดังกล่าว เพื่อศึกษาโอกาสและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในยุคของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และแสวงหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องดังกล่าว

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษารวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการใช้และการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์
- 2) เพื่อศึกษา รวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์หลักการ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องจากการใช้และการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์
- 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับจากการใช้และการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษารวบรวมนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ครอบคลุมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน ดังนี้

1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การวิเคราะห์ความรู้จากเอกสารเรื่องร้องเรียน รายงานผลการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสาร หนังสือหรือรายงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายทั้งในระดับชาติและระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานของหน่วยงาน รายงานข่าว รายงานการเสวนา แลกเปลี่ยน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคำตอบในประเด็นที่มุ่งเน้นในขอบเขตของงานวิจัย

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลจะกระจายให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจข้อเท็จจริงสถานการณ์ โครงสร้างทางกฎหมาย นโยบาย มาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการวิจัยตามข้อ 1 และ 2 แล้ว คณะผู้วิจัยจะมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น (ร่างแรก) แล้วนำรายงานดังกล่าวมาจัดประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ (1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (2) ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน บุคคล กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกลุ่มละ 1 ครั้ง โดยมีคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15 คน

กรอบการวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ มุ่งศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะประเด็นที่น่าห่วงใยในปัจจุบัน อาทิ สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Privacy Rights) และเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) ซึ่งมีเงื่อนไขของการสร้างข่าวปลอม (Fake news) ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation: IO) และการสร้างและแพร่กระจายข้อความที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมุ่งศึกษาในขอบเขตดังนี้

1) ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้และการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เห็นโอกาสและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว

2) ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์หลักการ มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความเห็นทั่วไป (general comments) ข้อสังเกตโดยสรุป (concluding observations) ของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี (treaty bodies) กฎหมายต่างประเทศ/คำพิพากษาของศาล เป็นต้น

3) ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์กฎหมาย มาตรการ กลไกและแนวปฏิบัติภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์

4) ประมวลสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสรุปสาระสำคัญจากข้อ 1 - 3 ที่สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์

5) จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น และจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นรายกลุ่ม

6) ประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

การศึกษาวิจัยโครงการนี้ ใช้แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights - based Approach : HRBA) เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ โดยกรอบคิดดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ ตามแนวคิดของ HRBA นี้ แผน นโยบายและกระบวนการของการพัฒนาจะถูกยึดไว้ในระบบของสิทธิและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสิทธิทางสังคมและการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พลเมือง และสิทธิในการพัฒนา HRBA เรียกร้องหลักการสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ความเป็นสากล (universality) ความไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ (indivisibility) ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ (equality and non-discrimination) การมีส่วนร่วม (participation) ความรับผิดชอบ (accountability) และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาขีดความสามารถของทั้งผู้มีหน้าที่ (duty-bearers) ในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณี และผู้ทรงสิทธิ (rights-holders) ในการที่จะเรียกร้องสิทธิ ทั้งนี้ HRBA ยังเป็นหนึ่งใน 6 หลักการชี้นำของกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติอีกด้วย

สำหรับโครงการวิจัยนี้ จะใช้แนวคิดเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy) เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) และสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏในตราสารด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (the Universal Declaration of Human Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Covenant on Civil and Political Rights) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์หลัก

วิธีการดำเนินงานวิจัยและแผนการดำเนินงานวิจัย

กิจกรรม	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	สัดส่วนของงานต่อโครงการ	ความสำเร็จต่อกิจกรรม
ปี 2564														
จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ				■									10	100
การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (การสัมภาษณ์เชิงลึก/การประชุมกลุ่ม)							■	■	■				20	80
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานผลการศึกษา										■	■	■	20	40
การนำเสนอร่างรายงาน ผลการศึกษา		■											10	
จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์			■										10	
ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลเอกสาร					■	■							20	100
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานผลการวิจัย	■												10	

สถานที่ทำวิจัย

ประเภท	ชื่อประเทศ/จังหวัด	ชื่อสถานที่
ในประเทศ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย

ประเภทงบประมาณ	รายละเอียด	ปี64	รวม
งบดำเนินงาน - ค่าจ้าง		265,000	265,000
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย		235,000	235,000
รวม(บาท)		500,000	500,000

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์
- ไม่มีข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ -

มาตรฐานการวิจัย

การใช้สัตว์ทดลอง ไม่มี

การวิจัยในมนุษย์ ไม่มี

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ ไม่มี

ปลอดภัยทางชีวภาพ

การใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ไม่มี

เลขทะเบียน ห้องปฏิบัติการ	สถานที่ ปฏิบัติการวิจัย
- ไม่มีข้อมูลห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี -	

หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ปี	แนวทางร่วมดำเนินการ	การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash)	การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind)
- ไม่มีข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ -				

ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)

TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ 1. Basic principles observed and reported

รายละเอียด

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ 1. Basic principles observed and reported

รายละเอียด

ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)

SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ 1. identifying problem and identifying societal readiness

รายละเอียด

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ 1. identifying problem and identifying societal readiness

รายละเอียด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์หลัก ๑วิชาการ ๑สังคม ๑นโยบาย ๑เศรษฐกิจ

ระบุคำอธิบาย

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact)

ผลผลิต (Output) (ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (หลัก))

ผลผลิต	จำนวนนำส่ง/หน่วยนับ	รายละเอียดผลผลิต
องค์ความรู้ - องค์ความรู้ใหม่	เรื่อง	รายงานการวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อใช้พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะทางกฎหมาย นโยบาย และมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนากำลังคน - นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (พื้นฐาน, R&D)	คน	การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสำนักงาน กสม.

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน/หน่วยนับ	รายละเอียดผลลัพธ์	ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ได้รับผลประโยชน์
- ไม่มีข้อมูล -			

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวเลือกย่อยด้านสังคม	รายละเอียดผลกระทบ
- ไม่มีข้อมูล -		

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

- การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยในและต่างประเทศ(ถ้ามี) (Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย
- การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Connections with stakeholder and user engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

การใช้ประโยชน์ของแผนงานนี้ ให้ความสำคัญทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ ผ่านการจัดทำข้อเสนอแนะของ กสม. รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและสาธารณะ โดยการจัดเวทีเสวนา การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ และการจัดทำสื่อเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสังคมคุณภาพและมีความมั่นคงภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยหน่วยงานหลักในการใช้ประโยชน์จากแผนงานวิจัย คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานในการนำองค์ความรู้ไปขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมายและนโยบาย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนอื่น อาทิ ภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐที่เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแล และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองต่อไป

การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment)




ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการตอบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบ KR ของ Platform

OKR ของแผนด้าน ววน. ของประเทศ

ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด 5 อันดับแรก)

ชื่อโครงการวิจัย	หน่วยงานที่ได้รับทุน	ปีที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณ
- ไม่มีข้อมูล -			

เอกสารแนบ

ชื่อไฟล์	ประเภทเอกสาร	ประเภทไฟล์
อนุมัติโครงการสิทธิดิจิทัล.pdf	ไฟล์ข้อมูลโครงการ	
บทที่ 1 บทนำ .docx.pdf	ไฟล์อื่นๆ	
บทที่ 2 สิทธิมนุษยชนกับเทคโนโลยีใหม่.docx.pdf	ไฟล์อื่นๆ	
NHRC_หนังสือ กสม.-หารือ สกสว. [30 มี.ค.64].pdf	ไฟล์อื่นๆ	